



ประจำวัน ที่ 23 มิถุนายน 2559

## สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 6 ออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครอบครัวและต่อเนื่อง ศาลจังหวัดนครสวรรค์



เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 6 ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครอบครัวและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครอบครัวและต่อเนื่อง ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวุฒินัย วงศ์พิง อธิบดีผู้พิพากษามาตร 6 เป็นประธานในการนิเทศงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษามาตร 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 6 และคณะ

ผลจากการนิเทศงานในครั้งนี้พบว่าศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้นำระบบพิจารณาคดีครอบครัวและต่อเนื่องมาช่วยบริหารจัดการงานคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคดีค้างพิจารณาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี รวม 41 คดี มีคดีค้างพิจารณาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี รวม 2 คดี สามารถจัดการคดีค้างเกิน 3 ปีขึ้นไปได้แล้วทั้งหมด และมีคดีอาญาที่จำเลยต้องชังระหว่างพิจารณาเกิน 6 เดือน เพียง 6 คดี

## กิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอริศม อินทภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุวรรณี หลีกาพันธ์ ที่ปรึกษาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารศาลยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา

/กิจกรรมดังกล่าว...

กิจกรรมดังกล่าวมีการอภิปรายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ โดยร้านค้าชั้นนำในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรในศาลยุติธรรม การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเรียนรู้และศึกษาพระราชจริยวัตร แนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติของพระองค์ และนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชีวิตประจำวัน เสริมสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

## การอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักสูตร “เพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักสูตร “เพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ซึ่งสำนักส่งเสริมงานตุลาการ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุรชาติพิทย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถูกต้องตรงกัน อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาเป็นวิทยากรในการอบรม

### ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง” โดยนายสรวิศ ลิ้มปรงษ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

# สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล  
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th)